



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 47 ฉบับที่ 058 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2563

## มรม.ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.ไชยยงค์ สุกุลไทย รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ ได้ ณ ลุมพินีสถาน ทรงมีพระราชดำริสำนึกถึงความสำคัญในการส่งเสริมวิชาชีพช่างฝีมือ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความสามารถและมีฝีมือที่มาตรฐาน อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ จากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทางการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและจัดแสดงนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้



## หน่วยงานที่ต้องการแอลกอฮอล์เจล ติดต่อบริษัท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งผลิตแอลกอฮอล์เจล พร้อมใช้ได้แล้ววันนี้ ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 จึงขอแจ้งหน่วยงานที่ต้องการแอลกอฮอล์เจล ดังนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีรับผลิตแอลกอฮอล์เจลเพื่อฆ่าเชื้อ สำหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. มีค่าใช้จ่ายเป็นอุปกรณ์ในการผลิต อาทิเช่น สารเคมีและบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ปริมาณที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่หน่วยงานกำหนด
3. มีค่าแรงเล็กน้อยเป็นค่าขนมสำหรับนักศึกษาช่วยงาน
4. หน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 39 ชั้น 2 หรือติดต่อที่ ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ โทร. 084-2655050

## “นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ประจำปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ “นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ประจำปีการศึกษา 2562” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้กำลังใจและเปิดโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ คุณแสงตะวัน อ่อนน่วม ผู้ช่วยเลขาธิการหอการค้า จังหวัดนครราชสีมาและเป็นผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อมาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “การเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานและเคล็ด(ไม่)ลับสู่ความสำเร็จ” กิจกรรมช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสรยุทธ อังคมาณุกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันนาย จำกัด ที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ในหัวข้อ “ปั้นธุรกิจออนไลน์สไตล์นักบัญชี” ภายใต้โครงการ นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)



## วจ. เตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรวิชาชีพธุรกิจการบินและการบริการภาคพื้นดิน”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประชุมกับ คุณบุญโสม พวงแก้ว Managing Director คุณเมตตา สุภาพเพชร ผู้บริหาร บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จำกัด (BAGS) คุณกฤษณพงศ์ เจริญวานิช อดีตคณบดีกรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรวิชาชีพธุรกิจการบินและการบริการภาคพื้นดิน”

ทั้งนี้ บริษัท แบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบินให้มีความรู้และมีมาตรฐานระดับสากลอันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดธุรกิจการบินในปัจจุบัน ตามนโยบายของภาครัฐบาลในการสนับสนุนระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยบริษัทฯ จะทำการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่ออบรมเสร็จแล้วบุคลากรสามารถทำงานได้จริง

การร่วมมือทางการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในสถานประกอบการด้านธุรกิจการบินของนักศึกษา โดยแบ่งเป็นการจัดทำหลักสูตรเนื้อหาวิชาที่สอนที่ต้องมีการทบทวนหลักสูตรให้ทันสมัยทุกปี ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้อาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย การรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานในสถานการณ์จริง

ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสัมฤทธิ์ ผลนักศึกษาได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันทางด้านธุรกิจการบิน ได้เห็นภาพในการทำงานที่ชัดเจนและสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมากับสถานการณ์ในการทำงานที่เกิดขึ้นจริงได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน พร้อมทั้งเป็นการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจการบินต่อไป

